



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข
เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหนองตาแต้ม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม โดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ได้ดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น เพื่อให้การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข/หน่วยงานอื่น/กลุ่มหรือองค์กรประชาชน ร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข ตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ๕ กิจกรรม ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการหรือหน่วยบริการสาธารณสุข

๒. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอื่น

๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนิน กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา และดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน

๔. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือ พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

๕. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์

ขอให้ส่งแผนงาน/โครงการ มายังกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม เพื่อเสนอต่อ ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป เพื่อพิจารณาจัดทำแผนงานและสนับสนุนงบประมาณดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้ศึกษาแนวทางตัวอย่างกิจกรรมสาธารณสุขตามกลุ่มเป้าหมาย ตามประกาศ คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ จัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และนำเสนอ โครงการตามแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่นำส่งมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม ได้ ที่ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม (ในวันและเวลาราชการ) หรือดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม : <https://nongtataem.go.th/>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม